

## Tài Nguyên Cộng Đồng

<https://arcofkingcounty.org/>

The Arc cung cấp một loạt các dịch vụ cho cá nhân & gia đình định hướng mọi lĩnh vực về khuyết tật. English & Spanish dịch vụ

**Cửa mở cho các gia đình đa văn hóa**

<https://www.multiculturalfamilies.org/>

ODMF cung cấp tin tức liên hệ tới văn hóa & ngôn ngữ và hỗ trợ cá nhân & gia đình với khuyết tật. Dịch vụ với một số ngôn ngữ có sẵn

**Thông báo cho gia đình**

<https://tinyurl.com/2afe5s3b>

Hỗ trợ tài nguyên, và tin tức cho gia đình và người với khuyết tật trí tuệ và phát triển

**DDA: Quản lý Khuyết Tật Phát Triển**

<https://www.dshs.wa.gov/dda>

Chương trình quản lý WA State cho người có khuyết tật phát triển qua DDA.

**DVR: Khoa Phục Hồi Nghề Nghiệp**

<https://www.dshs.wa.gov/dvr>

Chương trình DVR tiểu bang WA này cung cấp cho người có khuyết tật về hỗ trợ và dịch vụ cần để đạt thành công về công việc

**S2W: School-to-Work King County**

<https://tinyurl.com/5dyvy2pv>

Chương trình S2W King County làm việc để kết nối học sinh với dịch vụ làm việc sớm

**Seattle University: Trung Tâm Thay Đổi trong dịch vụ chuyển tiếp, tài nguyên**

<https://www.seattleu.edu/ccts/resources/>

CCTS cung cấp hỗ trợ và vật liệu cho giáo viên và nhân viên nhưng cũng có tài nguyên phong phú cho giới trẻ và gia đình

## Xem xét pháp lý (Legal Considerations)

Tùy thuộc vào khả năng của con quý vị. Quý vị có thể chọn xem xét về khía cạnh pháp lý để hỗ trợ khi quyết định. Hãy chắc chắn để tham khảo với hỗ trợ địa phương (tổ chức, luật sư, ..) để có chi tiết về mọi chọn lựa của bạn. Đây là một số:

**Quyền bảo quản** chỉ định cho tài sản hoặc quyết định tài chính

**Sự giám hộ:** chỉ định về y tế, an toàn và quyết định phúc lợi

**Ủy quyền:** chỉ định bởi người cần hỗ trợ để hành động thay mặt cho họ

**Sắp xếp bảo vệ:** tương tự như sự giám hộ nhưng nhiều cá nhân hóa hơn cho nhu cầu cá nhân

**Thỏa thuận về quyết định được hỗ trợ:** mới đối với WA cho 2020, SDM dành cho những người cần trợ giúp đưa ra quyết định về cuộc sống hằng ngày; Người hỗ trợ không có thẩm quyền pháp lý chỉ cung cấp hỗ trợ hoặc hướng dẫn

**Hỗ trợ kỹ thuật:** có thể hỗ trợ người đó trong việc truyền đạt quyết định của chính họ. Bỏ túi tài nguyên để thêm tin tức và hỗ trợ

\* [WashingtonLawHelp.org](http://WashingtonLawHelp.org)

\* [KCBA Neighborhood Legal Clinic](http://KCBA Neighborhood Legal Clinic)

\* ELAP Eastside Legal Assistance Program

Để truy cập vào tất cả các tài nguyên & liên kết được trích dẫn trong tài liệu quét mã số QR này để duyệt xét chia sẻ



**HIGHLINE**  
PUBLIC SCHOOLS

## Kế Hoạch Chuyển Tiếp

Những tài nguyên về quá trình chuyển đổi sang trưởng thành, và kế hoạch sau trung học cho gia đình và học sinh within Special Education



**HIGHLINE**  
PUBLIC SCHOOLS

## Nhìn về tương lai: Đời sống sau trung học

Trình Giáo Dục Đặc Biệt, “**chuyển tiếp**” luôn được sử dụng để tham khảo nhằm chuẩn bị cho đời sống sau trung học. Bạn, học sinh con bạn, và hội đồng IEP sẽ nói về và kế hoạch cho việc chuyển tiếp càng sớm càng tốt tại trung học sơ cấp. Có nhiều lĩnh vực trong chuyển tiếp tới trường thành được xem xét. Tài liệu ngắn này không nhằm mục đích hoàn tất hướng dẫn; thay vào đó, chúng tôi hy vọng nó sẽ cung cấp cho bạn một khởi điểm cơ bản cho hành trình của bạn.

## Những lĩnh vực để xem xét & thảo luận với con bạn & Hội đồng IEP

- Giáo dục đặc biệt
- Bảo hiểm y tế
- Tài chính
- Công việc làm
- Nhà ở & Chuyển chờ
- Xã hội & Giải trí
- Giáo dục sau trung học
- Xem xét pháp lý (coi trang sau)
- Advocacy & Community

### Trung tâm tiếng nói của học sinh

Tiếng nói của con bạn thì luôn quan trọng trong đời sống và giáo dục và là thiết yếu đối với kế hoạch chuyển tiếp. Họ có đủ khả năng quyết định khi bước sang 18 và phải được chuẩn bị cho & hào hứng về những gì tiếp theo.

Ước mơ cho cuộc sống của họ không cần phải đạt được ngày hôm nay. **Xem tâm nhìn của họ như một sự khởi đầu của một cuộc khám phá** và hợp tác others to support them in getting there!

## Trung Học & Kế hoạch Sau Trung Học & Chuyển Tiếp IEP



**HSBP: Trung Học & Kế Hoạch sau trung học:** là đòi hỏi việc tốt nghiệp cho mọi học sinh trong tiểu bang WA để chuẩn bị cho mục tiêu sau trung học điều đó có ý nghĩa với họ. HSBP bắt đầu ở trung học sơ cấp.

**Kế Hoạch Chuyển tiếp IEP:** là một đòi hỏi cho học sinh với IEP và phải phù hợp với HSBP. Kế hoạch này xem xét cụ thể hơn tình trạng khuyết tật của học sinh và liên hệ hỗ trợ. Tổ chức ngoài có thể tư vấn cho hội đồng IEP để khám phá các lựa chọn hỗ trợ

## Những chương trình được cung cấp tại Học Khu Highline

Nếu con quý vị chưa sẵn sàng tốt nghiệp sau 4 năm học trung học, HPS có nhiều chương trình cho học sinh ở tuổi 18-21:

**Chương Trình Chuyển Tiếp Thực Tế:** RTP cung cấp cá nhân, nhóm nhỏ, hướng dẫn nửa ngày cho học sinh với IEP là những người cần thêm thời gian chuẩn bị để chuyển tiếp & hoàn tất những đòi hỏi cho việc tốt nghiệp.

**Dịch Vụ Căn Bản Cộng Đồng :** CBS là cho học sinh với IEP cần hướng dẫn chuyên sâu hơn và giám sát. Học sinh tham dự học tập trong lớp cũng như những hoạt động về huấn nghệ & giải trí trong cộng đồng.

**Giáo dục thay thế:** Thêm nhiều chương trình qua HPS không chỉ phục vụ học sinh với IEP và có thể phù hợp tốt. Nói với hội đồng IEP với *the Connection Center* để tìm hiểu thêm.

## Hỏi và Trả LỜI

**Chuyện gì xảy ra với Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) của con tôi khi con tôi tốt nghiệp trung học?**

Kế hoạch IEP của con bạn sẽ hết hạn khi chúng tốt nghiệp trung học. Nó không đi theo đại học, làm việc, hoặc những chương trình ngoài khác theo cùng một cách nó có trong suốt sự nghiệp trường học của họ. Tuy nhiên, nó là một hướng dẫn giá trị.

Nếu con bạn không tốt nghiệp và chúng chọn tham dự chương trình chuyển tiếp (18-21 tuổi) với Học Khu Highline, IEP của họ sẽ được giữ lại hoạt động và tiếp tục cập nhật cho tới khi tốt nghiệp hoặc họ 22 tuổi.

**Con tôi nhận được chỗ ở trong kế hoạch sau trung học như thế nào?**

Không thành vấn đề con quý vị chuyển tiếp tới đâu bạn sẽ thảo luận việc này với hội đồng IEP. Cùng thảo luận bạn có thể tạo một kế hoạch vận động để giao tiếp với chương trình mới, tuyển người làm, trường học, tổ chức.v.v.

Với giáo dục đại học hoặc sau trung học, bạn sẽ nối kết với Dịch Vụ Campus Disability. Về nơi làm việc bạn có thể nối kết với HR hoặc tài nguyên cộng đồng để được trợ giúp.

## Tự biện hộ

Điều quan trọng là học sinh của bạn học cách biện hộ cho bản thân và nhu cầu của họ vì các điều chỉnh sẽ không tự động hoặc dự đoán.

**Tiết lộ khuyết tật** là chọn lựa để chia sẻ tin tức về một khuyết tật để đạt được một mục đích cụ thể và là một phần quan trọng của tự biện hộ việc này sẽ đòi hỏi thực tập. Bạn có thể yêu cầu bất kỳ hỗ trợ chuyển tiếp nào giải quyết các kỹ năng này.